

Liệu trình khám phụ khoa như thế nào?

Khám phụ khoa là điều vô cùng cấp thiết với những phái đẹp trong lứa tuổi sinh sản. Thế nhưng, không phải phái đẹp nào cũng nắm rõ về khoảng thời gian cũng như liệu trình đến bệnh viện phụ khoa như thế nào?



1. Thăm khám phụ khoa gồm khám vấn đề gì?

Phụ khoa là cụm từ ám chỉ những bộ phận ở cơ quan sinh dục của người phụ nữ, gồm có âm hộ, âm vật, buồng trứng, cổ dạ con,... chức năng của chúng là để gây nên cơ quan sinh dục hoàn chỉnh ở thân thể của người phụ nữ, bên cạnh đó đảm trách sức khỏe sinh sản của phái đẹp.

Lúc cơ quan sinh dục bị nhiễm khuẩn, phái đẹp sẽ cảm giác đau đớn, ngứa rát, ẩm ướt, phình to đỏ, khí hư ra nhiều đi kèm với mùi tanh nồng,... ở vùng háng. Những câu hỏi này sẽ tác động lớn tới chức năng sinh lý cũng như sức khỏe sinh sản của người phụ nữ. Khi mắc phải những triệu chứng trên, phái đẹp nên mau chóng đến bệnh viện phụ khoa để được chuyên gia thăm khám & có liệu pháp khắc phục ngay từ giai đoạn đầu.

Khám phụ khoa là quá trình khám sức khỏe tổng thể toàn bộ cơ quan sinh dục của người phụ nữ gồm có âm hộ, âm vật, dạ con, cổ dạ con, buồng trứng, vòi tử cung,... Quá trình khám phụ khoa này diễn ra vô cùng kỹ lưỡng & chi tiết, từ khâu thăm khám ban đầu cho tới khâu tiến hành tiến hành những xét nghiệm y học, siêu âm để đưa ra phỏng đoán chuẩn xác nhất việc phái đẹp có đang mắc phải căn bệnh viêm phụ khoa nào hay không.

2. Khi nào người phụ nữ cần đến bệnh viện phụ khoa?

Trên thực tế, phái đẹp nên đến bệnh viện phụ khoa theo lịch khoảng 6 tháng/ lần giúp đảm bảo sức khỏe sinh sản của bản thân. Thế nhưng, khi mắc phải những triệu chứng nhất là sau, phái đẹp nên mau chóng tới phòng khám để được chuyên gia thăm khám phụ khoa:

Cơ quan sinh dục có triệu chứng bất thường

Nếu những cơ quan sinh dục có triệu chứng bất thường, phái đẹp nên mau chóng đến bệnh viện phụ khoa ngay. Bởi lẽ đây là điều căn bản giúp người phụ nữ che chở được sức khỏe sinh sản của bản

thân & tránh khỏi những hậu quả trong tương lai.

Những triệu chứng không ổn định cảnh báo cơ quan sinh dục của phái đẹp có câu hỏi là:

- đau khu vực xương chậu & cảm giác khó chịu ở khu vực bụng
- âm hộ ra máu một biện pháp bất thường
- Rối loạn kinh nguyệt
- Huyết trắng trở thành bất thường, bị chuyển màu hoặc có mùi hôi
- Cảm giác đau đớn hoặc ngứa rát ở vùng háng
- Gặp những triệu chứng bất thường có sự liên quan đến đi tiểu như tiểu không hết, tiểu buốt

Xuất hiện đau đớn sau thời điểm giao cấu

đau đớn khi giao cấu được phân chia thành nhiều loại. Thế nhưng, trong trường hợp đau đớn rất buốt trở thành dữ dội & kéo dài thì phái đẹp bắt buộc phải đến bệnh viện phụ khoa ngay sau đó. Nhất là trong những nếu như chảy máu âm đạo bất thường sau thời điểm qua hệ.

Nữ giới trước khi lập gia đình hoặc mang bầu

Khám tiền hôn nhân cũng như trước khi mang bầu vô cùng cấp thiết. Bởi lẽ việc đó sẽ giúp phái đẹp có ánh nhìn tổng thể nhất về sức khỏe sinh sản của bản thân. Bên cạnh đó chuyên gia sẽ tư vấn cho phái đẹp chế độ dinh dưỡng tốt nhất cũng như những biện pháp chăm sóc cơ quan sinh dục.

3. Liệu trình khám phụ khoa sẽ như thế nào?

Trên thực tế, liệu trình đến bệnh viện phụ khoa còn tùy thuộc vào từng phòng khám. Thế nhưng, về căn bản, liệu trình khám phụ khoa cực kỳ dễ dàng, tập trung bao gồm có văn bản sau:

Khám ban đầu cơ quan sinh dục ngoài

Ban đầu, khi đến bệnh viện phụ khoa, phái đẹp sẽ được chuyên gia khám ban đầu cơ quan sinh dục ngoài. Bên cạnh đó, chuyên gia cũng sẽ thăm khám khu vực bụng của phái đẹp để xem có u cục hay thương tích nào không. Thông thường, chuyên gia sẽ thăm khám bước này bằng mắt & tay. Vì lẽ đó, phái đẹp sẽ không phải lo đến việc đến bệnh viện phụ khoa có đau hay không.

Khám cơ quan sinh dục bằng công cụ chuyên biệt

Sau thời điểm thăm khám sơ qua cơ quan sinh dục phía ngoài, chuyên gia sẽ dùng công cụ chuyên biệt như mỏ vịt để khám cơ quan sinh dục phía bên trong âm hộ. Bên cạnh đó, chuyên gia cũng sẽ lấy mẫu huyết trắng & tế bào dạ con để soi cũng như làm xét nghiệm y học.

Nhiều người phụ nữ có cảm xúc sợ hãi & sợ bị đau khi chuyên gia dùng mỏ vịt thăm khám âm đạo. Thế nhưng, trên thực tế thì mỏ vịt đã được sát trùng & xoa trơn trước nên ít sinh ra cảm giác đau đớn khi thăm khám.

Siêu âm đầu dò

Bạn nữ khi đến bệnh viện phụ khoa, chuyên gia sẽ dùng kỹ thuật siêu âm đầu dò để quan sát kỹ những cơ quan sinh dục phía bên trong như dạ con, vòi tử cung, buồng trứng,... Đây là một kỹ thuật đòi hỏi trình độ chuyên môn cao nhưng mà trong trường hợp được thăm khám bởi những cơ sở y tế uy tín, chất lượng, chuyên gia giàu kinh nghiệm thì phái đẹp không bắt buộc phải sợ hãi.

Khám phụ khoa bằng tay

Khám phụ khoa bằng tay là bước cuối cùng khi khám phụ khoa ở người phụ nữ. Với bước này, chuyên gia sẽ đeo găng tay được xoa trơn & đặt 1 - 2 ngón tay vào trong âm hộ của phái đẹp để thăm khám dịch tiết từ dạ con, cổ dạ con hoặc nhận biết u bướu hậu môn,... Bước khám phụ khoa bằng tay này cực kỳ dễ dàng nên phái đẹp không phải lo bị đau đớn gì.

4. Những điều phái đẹp nên lưu tâm trước khi đến bệnh viện phụ khoa

Mặc dù liệu trình khám phụ khoa cực kỳ dễ dàng, nhưng mà phái đẹp vẫn bắt buộc phải lưu tâm những câu hỏi sau:

- Nên tránh đến bệnh viện phụ khoa vào những “ngày ấy” vì sẽ có nhiều biện pháp khám không được tiến hành khoảng thời gian này. Bên cạnh đó, nó sẽ khiến quá trình khám phụ khoa của chuyên gia bị cản trở vì vùng háng của phái đẹp khi này cực kỳ dễ bị thương tích.
- Giữ gìn cảm xúc thư thái nhất, nên gạt bỏ những sợ hãi & áp lực trong đầu để quá trình khám phụ khoa diễn ra tiện lợi, trơn.
- Vệ sinh vùng kín sạch sẽ để việc khám phụ khoa được diễn ra chuẩn xác nhất. Bên cạnh đó, phái đẹp cũng nên tránh thụt rửa sâu trong âm hộ.
- Nên tránh đến bệnh viện phụ khoa khi vừa giao cấu xong vì hiệu quả khi này sẽ không chuẩn xác. Tốt nhất, phái đẹp nên không quan hệ tình dục khoảng 2 - 72 giờ rồi mới đến bệnh viện.
- Nên chọn lọc những phòng khám uy tín, chất lượng & an toàn, có cơ sở hạ tầng sạch sẽ, sang trọng - đẳng cấp, hàng ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, giỏi kiến thức chuyên môn, có trình độ chuyên môn để hiệu quả khám phụ khoa chính xác nhất.

Qua chia sẻ vừa rồi, hi vọng những phái đẹp đã nắm rõ về liệu trình đến bệnh viện phụ khoa như thế nào. Khám phụ khoa là việc nên tiến hành theo lịch, nên tránh đợi tới khi cơ quan sinh dục có triệu chứng cảnh báo mới đến bệnh viện. Tốt nhất phái đẹp nên đến bệnh viện phụ khoa 6 tháng/lần nhằm nhận biết sớm nhất những bất thường trong trường hợp có.

Phòng khám phụ khoa Hà Nội

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/dia-chi-kham-phu-khoa-o-dau-tot-tai-ha-noi>

Chi phí khám phụ khoa

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/chi-phi-kham-phu-khoa-het-bao-nhieu-tien>

Bác sĩ tư vấn sức khỏe sinh sản online

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/tu-van-suc-khoe-phu-khoa-online>

Phòng khám đa khoa ở Hà Nội <https://suckhoe24gio.webflow.io/posts/phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi>

Fanpage phòng khám 11 Thái Hà: <https://www.facebook.com/phong.kham.da.khoa.thai.ha.hn>